



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๗๗๘

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)/ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ตามที่มีนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่ไ้ ประสบอุบัติเหตุ จำนวน ๑ คน และประสบปัญหาไฟไหม้บ้าน จำนวน ๑ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	รายละเอียด
๑. นายปิยะวัฒน์ วิชัยยา นักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๓ รัศมีนักศึกษา ๕๔๐๓๑๐๑๓๓๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	ประสบอุบัติเหตุขณะทำการทดลองปฏิบัติการใน โครงการวิศวกรรม เบื้องต้นได้เข้ารับการศึกษ ณ โรงพยาบาลเทพปัญญา และต้องได้รับ การรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่าย ในการรักษาเป็นจำนวนมาก <u>การช่วยเหลือเบื้องต้น</u> แจ้งเวียนทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อขอ ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักศึกษา
๒. นางสาวชนิดาภา นันตาไ้ ศิษย์เก่าแม่ไ้ รุ่น ๗๕ จบการศึกษาจากคณะ พัฒนาการท่องเที่ยว	บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลัง สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดกระบี่ <u>การช่วยเหลือเบื้องต้น</u> ๑. องค์กรท่องเที่ยวไ้ช่วยเหลือโดยการสงเสาเข็ม และกระเบื้อง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ดำเนินการขอความ ช่วยเหลือทางหน้า Page facebook งานกิจกรรม นักศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลอื่น ๆ ร่วมบริจาคเงิน ยอดเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ๓. ศิษย์เก่าแม่ไ้ รุ่น ๔๙ จังหวัดกระบี่ บริจาคเงิน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๔. ศิษย์เก่าและบุคคลอื่น ๆ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรพิจารณาจัดระบบเรื่องการดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาและศิษย์เก่า ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ โดยวางแนวทางออกเป็นระดับให้ชัดเจน วิเคราะห์ข้อมูล ให้ละเอียดถึงสาเหตุและระดับของความเดือดร้อน ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่นักศึกษาหรือศิษย์เก่า ได้รับความเดือดร้อน ให้กองกิจการนักศึกษาสรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบ ทุกครั้ง และจัดทำเป็นฐานข้อมูลไว้ด้วย

๒. เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีกองทุนพัฒนานักศึกษาแล้ว แต่เนื่องจาก วัตถุประสงค์ของกองทุนยังไม่ได้ระบุถึงการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น จึงเห็นควรให้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของกองทุนให้ครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) และผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์

รองอธิการบดี รักษาการแทน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ